

# THƯ GỬI!

*Kính thưa quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến!*

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tụ hội tại đây để tiến hành lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2024-2025. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả mà thầy trò chúng ta đã đạt được trong suốt học kỳ I vừa qua, đồng thời đánh giá những khó khăn, thử thách mà chúng ta đã vượt qua, để từ đó, tiếp tục phấn đấu và vươn lên trong thời gian tới.

Trước tiên, thay mặt Ban giám hiệu, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Trong học kỳ 1 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của tất cả các thầy cô giáo và học sinh, chúng ta đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được nâng cao, công tác tổ chức và quản lý học tập diễn ra đúng kế hoạch. Chúng ta đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác giảng dạy. Tỷ lệ học sinh đạt học lực Hoàn thành tốt và hoàn thành của trường tiếp tục được duy trì ổn định, góp phần tạo dựng danh tiếng của nhà trường trong cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số học sinh có kết quả học tập chưa như mong muốn. Đây là điều chúng ta cần đặc biệt quan tâm, để từ đó có những biện pháp hỗ trợ học sinh kịp thời, giúp các em phát triển toàn diện.

Bên cạnh kết quả học tập, công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh luôn được nhà trường chú trọng. Các em học sinh ngày càng thể hiện sự tự giác, có ý thức trong việc rèn luyện đạo đức, học tập và tham gia các hoạt động xã hội. Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, tạo môi trường lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan, chúng ta không thể không nhắc đến những thách thức mà trường ta phải đối mặt. Trong học kỳ 2, chúng ta sẽ tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng dạy và học, khắc phục những tồn tại và duy trì môi trường học tập trong sáng lành mạnh.

Để làm được điều này, tôi kêu gọi sự hợp tác, nỗ lực hơn nữa của các thầy cô giáo, học sinh và các bậc phụ huynh trong việc tạo dựng một môi trường giáo dục tốt đẹp, mang lại sự phát triển toàn diện cho các em học sinh.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh đã đồng hành cùng trường trong học kỳ vừa qua. Chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và quyết tâm cao, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong học kỳ 2.

Chúc quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đạt được những thành tích vượt bậc trong thời gian tới!

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**HIỆU TRƯỞNG**

**Bùi Văn Hiến**